

## 4 Thái Bình

### HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

(*Tiếp theo trang 1*)

được rèn luyện, trưởng thành toàn diện, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh. Ngoài ra, việc luân chuyển nhằm khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ.

Các ý kiến tại hội nghị có bản thống nhất về mục đích, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc, đối tượng, phạm vi luân chuyển, điều động cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất bổ sung một số nội dung quy chế làm việc vào Điều 12 đối với Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Theo đó, định kỳ hàng tháng, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để kiểm điểm công việc đã triển khai, kết quả thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy trên tất cả các lĩnh vực thuộc trách nhiệm, quyền hạn của HĐND tỉnh,

Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; định hướng các công tác lớn trong tháng tới phù hợp với chương trình chung của cấp ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2018 - 2020 nhằm mục đích bảo đảm cơ cấu, nhất là cơ cấu cán bộ nữ, trẻ, gần giữa việc điều động với luân chuyển. Đây là việc làm thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng để luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ một cách hợp lý, phục vụ chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Gần giữa việc luân chuyển với điều động còn để bố trí hợp lý cán bộ ở mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu trước mắt, nhiệm vụ chính trị của mỗi

ngành, địa phương nhưng đồng thời cũng là để khắc phục tình trạng khép kín trong mỗi ngành, mỗi địa phương. Việc làm này cũng là cơ sở quan trọng để khắc phục tình ý lại, lão làng, tư tưởng trì trệ, bảo thủ, khép kín trong mỗi ngành, địa phương. Việc ban hành kế hoạch là cơ sở rất quan trọng để mỗi tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo có căn cứ để ban hành quy định, kế hoạch cho cấp mình. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với kế hoạch luân chuyển, điều động và là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quyết định luân chuyển, điều động cán bộ hợp lý.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu thông qua kế hoạch trên và quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Huyện ủy Hưng Hà trả lời chất vấn về dự án tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình với quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội - Hải

lục bị bồi lắng nên cần phải đầu tư nạo vét luồng tàu biển kết hợp xây dựng kè công trình bảo vệ tàu, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đến hàng rào cảng. Cục Hàng hải Việt Nam đề xuất tỉnh Thái Bình cần sớm triển khai thực hiện dự án nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền trong quy hoạch chi tiết và kết nối với nhóm cảng biển khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, hiện nay luồng lạch khu vực cảng Diêm Điền thường xuyên bị bồi lắng, tàu có trọng tải lớn khó ra vào; nếu chỉ nạo vét luồng lạch thông thường thì không hiệu quả, luồng lạch vẫn tiếp

Đồng chí Nguyễn Hồng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

Phòng trên địa phận tỉnh Hưng Yên, đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình và cầu La Tiến qua địa phận huyện Hưng Hà, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng để xảy ra tình trạng như tình hình báo cáo là có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, do còn buông lỏng, phó mặc, thiếu sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, tổ chức đảng huyện Hưng Hà và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy. Nếu không khắc phục kịp thời sẽ dẫn đến thiệt hại cả về vật chất và tinh thần cũng như uy tín với trung ương, đặc biệt làm mất cơ hội phát triển của địa phương. Từ đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nghiêm túc nhắc nhở phê bình huyện Hưng Hà nói chung, cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy nói riêng cần rút kinh nghiệm chỉ đạo các nhiệm vụ một cách tốt hơn. Để khắc phục tình trạng này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu cấp ủy huyện Hưng Hà và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện xem xét sớm thanh lý, chấm dứt hợp đồng

HĐND tỉnh thông tin tổng quan về khu kinh tế Thái Bình, chủ trương của tỉnh về thu hút đầu tư vào khu kinh tế đồng thời ghi nhận ý kiến, thống nhất quan điểm với lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam về sự cần thiết phải nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền. Đồng chí đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn của tỉnh tiến hành thăm dò, khảo sát thực tế, xây dựng báo cáo, đề xuất phương án tối ưu nhất nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền báo cáo Bộ Giao thông Vận tải. Việc xây dựng kế hoạch phải bảo

đổi với Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo giải phóng mặt bằng đối với những diện tích còn lại, đặc biệt đối với diện tích liên quan đến đất ở, đất liền quan đến tranh chấp. Huyện cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện các cơ chế, chính sách cho người dân. Tập trung cao khẩn trương bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Chỉ đạo các bên liên quan khẩn trương giải ngân vốn theo tiến độ bảo đảm năm 2018 sử dụng hết lượng vốn được bố trí. UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đúng các quy định của pháp luật, quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách. Sau ngày 30/9, tiến ứng không tắt toàn, không báo đảm kế hoạch vốn năm 2018 được sử dụng đúng quy định, có hiệu quả thì các tổ chức, cá nhân liên quan phải chịu lý sự theo quy định của pháp luật. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo kiểm điểm và xử lý trách nhiệm về mặt nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

đảm căn cứ pháp lý, tính khoa học, tính khả thi cao và phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong thời gian sớm nhất, tỉnh sẽ họp nghe báo cáo các phương án, sẽ lựa chọn phương án tối ưu nhất để có thể sớm triển khai thực hiện việc nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền, góp phần tăng công năng và quy mô của cảng Diêm Điền, tăng năng lực vận tải, phục vụ tốt nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào khu kinh tế Thái Bình, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

**MANH CƯỜNG**

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

### ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 4/9, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam về chủ trương đầu tư dự án công trình nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền (Thái Thụy). Cùng dự có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

### CÁC ĐỊA PHƯƠNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử văn hóa, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Thụy Hồng qua các thời kỳ. Trải qua các cuộc kháng chiến, nhân dân Thụy Hồng luôn nêu cao tinh thần yêu nước, hàng nghìn thanh niên lên đường tòng quân. Mặc dù dân số không đông nhưng Thụy Hồng luôn hoàn thành nhiệm vụ tuyến quân, bảo đảm chỉ tiêu giao quân chi viện cho các chiến trường. Kết thúc chiến tranh, toàn xã có gần 200 liệt sĩ, hơn 100 thương binh, bệnh binh, 29 mẹ Việt Nam anh hùng.

Bước vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thụy Hồng đã bám sát chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy nội lực, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với ngân sách địa phương, nhân dân trong xã và cơ em xa quê đã ủng hộ 13 tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới. Tháng 2/2016, Thụy Hồng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đảng bộ và nhân dân xã Thụy

Hồng; đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới cho xã Thụy Hồng.

\* Sáng ngày 2/9, xã Vũ Hòa (Kiến Xương) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Tới dự có các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Kiến Xương cùng đông đảo con em xa quê.

Tại buổi lễ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vũ Hòa đã ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trong đó có đóng góp không nhỏ của nhân dân xã Vũ Hòa. Nơi đây là một miền quê giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng. Tổng kết 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Vũ Hòa có 116 người tham gia bộ đội chủ lực, 450 người tham gia đội dân quân, du kích, 420 quân nhân nhập ngũ, bổ sung cho các chiến trường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Xã có 54 liệt sĩ và thương binh, bệnh binh các hạng. Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp là niềm tự hào đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Vũ Hòa. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Vũ Hòa nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, khai thác có hiệu quả các lợi thế, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền

của Chủ tịch nước, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Vũ Hòa.

\* Sáng ngày 1/9, xã An Châu (Đông Hưng) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Pháp. Các đồng chí: Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, xã An Châu trở thành an toàn khu có nhiều cơ quan quan trọng của quân khu, của tỉnh, huyện đứng chân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Châu đã đoàn kết, ra sức thi đua lao động sản xuất, đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến. Cùng với đó, nhân dân An Châu đã tình nguyện nhường cơm nhà cửa cho các cơ quan cách mạng làm việc và sẵn xuất vũ khí, đồ dính làm cầu để tạo thành thế trận liên hoàn đánh giặc... Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, An Châu nhiều năm liền là lá cờ đầu của huyện chi viện cho các chiến trường.

Tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Châu đã và đang xây dựng quê hương vững bước trên con đường đổi mới. Trong giai đoạn 2010 - 2014, xã đã tập trung mọi nguồn lực, chung sức, đồng lòng hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Châu.

Kỳ Bá, Tiểu học Đông Mỹ, Mầm non Hoa Sen... Đẩy mạnh xã hội hóa tạo cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp, lắp đặt hệ thống camera quản lý các hoạt động giáo dục trong các nhà trường. Đến nay, 57/57 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 100%, cao nhất tỉnh, trong đó 22 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Thời gian tới, thành phố Thái Bình tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia. Phát huy vai trò tự chủ, năng động, sáng tạo của các đơn vị trường học trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nói chung và xây dựng trường

**MINH NGUYỆT**

chuẩn quốc gia nói riêng. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tuyên truyền để nhân dân trên địa bàn hiểu về tầm quan trọng, ý nghĩa và sự cần thiết xây dựng các trường theo tiêu chí trường học trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ

*Thứ tư, ngày 5 tháng 9 năm 2018*

### THỐNG NHẤT TRONG TƯ TƯỞNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

*Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo cũng là năm hoàn tất các điều kiện chuẩn bị cho chương trình thay sách giáo khoa mới. Đặc biệt, đây cũng là năm học mà cùng với mọi ngành, mọi cấp, ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Vì vậy, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn ngành là phải thống nhất, đồng thuận trong tư tưởng và hành động trong triển khai các nghị quyết của Đảng với mục tiêu xây dựng hệ thống các cơ sở giáo dục ngày càng phủ hợp, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để thực hiện mục tiêu đó đòi hỏi toàn ngành và mỗi cơ sở giáo dục cần phải tăng cường hơn nữa kỷ cương, nền nếp dạy và học; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; đẩy mạnh đổi mới chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh ở các cấp học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo...*

*Trải qua các giai đoạn lịch sử xây dựng và phát triển đất nước, giáo dục Thái Bình đã không ngừng trưởng thành, khẳng định vị trí cao trong giáo dục cả nước. Đón chào năm học 2018 - 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đặt trọn niềm tin vào đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo và các em học sinh, trong năm học mới sẽ nỗ lực đạt những thành tích mới, dệt thêm mùa vàng cho giáo dục Thái Bình.*

## An ninh trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh được bảo đảm

\* Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 1 - 3/9), công an các đơn vị, địa phương đã chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, bảo đảm quân số; triển khai các phương án đấu tranh, ngăn chặn, xử hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động. Do đó, trên địa bàn toàn tỉnh không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo đảm an toàn cho các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và hoạt động vui chơi, giải trí của nhân dân.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong 3 ngày (từ ngày 1 - 3/9), toàn tỉnh không xảy ra tai nạn, ún tắc giao thông, không xảy ra cháy, nổ; tuy nhiên, xảy ra 4 vụ liên quan đến an ninh trật tự. Trong đó, tối ngày 31/8, tại xã Tây An, huyện Tiên Hải, do mâu thuẫn, Đỉnh Trọng Hoan, sinh năm 1991, quê xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã dùng dao sát hại vợ là chị Lương Thị Dung, sinh năm 1990, trú quán thôn Tiên Phong, xã Tây An, huyện Tiên Hải. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt, khoanh vùng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng đồng thời lên phương án truy bắt hung thủ. Đến đêm ngày 2/9, Đỉnh Trọng Hoan đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã An Ninh, huyện Tiên Hải.

\* Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 1 - 3/9), trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được bảo đảm an toàn, không xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông.

Để đạt được kết quả trên, trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, tập trung xử lý nghiêm các hành vi chạy xe quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, chở quá số người quy định, sử dụng rượu, bia quá nồng độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 52 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 6 phương tiện, xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước 58 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng thanh tra giao thông và các lực lượng chức năng khác cũng tăng cường công tác kiểm tra chất lượng phương tiện, kiên quyết không để các phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật xuất bến. Thường xuyên kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện, người điều khiển phương tiện; xử lý nghiêm các xe dù, bến cóc, các phương tiện chạy vòng vo đón trả khách không đúng nơi quy định.

**NGUYỄN TÙNG - PHẠM HƯNG**

#### TRƯỜNG MẦM NON QUANG MINH

## Đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ II

Sáng ngày 4/9, Trường Mầm non Quang Minh (Kiến Xương) tổ chức lễ đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ II.

Trường Mầm non Quang Minh được thành lập từ năm 1965. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, với sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên của các thế hệ nhà giáo, Trường đã có hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 91,3% cán bộ, giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, 100% trẻ được ăn ngủ bán trú, tỷ lệ trẻ phát triển bình thường đạt trên 97%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm qua các năm. Nhờ làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, những năm qua, Trường Mầm non Quang Minh nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể cùng nhân dân trong và ngoài xã chăm lo cho giáo dục mầm non.

Với những kết quả trên, năm học này, nhà trường được công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

**ĐẶNG ANH**

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG